

Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

UBND HUYỆN ĐẮK SONG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2023-2024

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp				
		Lớp 1	Lớp 2	Lớp 3	Lớp 4	Lớp 5
I	Điều kiện tuyển sinh	+Học sinh thuộc địa bàn thôn 1 xã Nam Bình, thôn 7 thôn 8 xã Thuận Hà và các thôn xã thuận hạnh Độ tuổi: trẻ 6 tuổi(sinh năm 2017); trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.				
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ	-Lớp 1-2-3-4: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018. -Lớp 5:Thực hiện chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành theo QĐ 16/2006/QĐ-BGDĐT về việc <i>ban hành chương trình giáo dục phổ thông - cấp tiểu học</i> và theo chuẩn kiến thức – kỹ năng của từng môn học.				
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	1. Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình: -Thực hiện theo Thông tư 55/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban Đại diện Cha mẹ học sinh. - Hợp Cha Mẹ học sinh ít nhất 3 lần/ năm - Nhà trường sẽ thông báo kết quả giáo dục học tập, năng lực và phẩm chất của học sinh theo từng tháng, từng học kì; gia đình phải liên hệ thường xuyên với GVCN,với ban giám hiệu để cùng phối hợp giáo dục HS. 2. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh: - HS phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của một HS tiểu học, chấp hành đầy đủ nội quy của nhà trường. - Thái độ học tập tích cực, chủ động. - Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy. - Biết cách tự học; tự giác và có kỷ luật. - Năng động, sáng tạo; biết hợp tác và chia sẻ.				
IV	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)	- Đủ phòng học cho học sinh 1 lớp/ phòng. Bố trí được học 7,8,9 buổi/ tuần . Trong mỗi phòng học được trang bị bàn ghế, bảng chống loá, điện, quạt, thiết bị dạy học ứng dụng CNTT, tủ đựng ĐDDH đúng quy cách phục vụ tốt cho việc học tập của học sinh. - Các phòng học bộ môn duy trì, hoạt động thường xuyên, phục vụ cho việc dạy – học (phòng Tin học, thư viện..).				

V	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	<ul style="list-style-type: none"> - Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ điểm, hoạt động ngoại khoá theo yêu cầu thực tế, phù hợp cho từng lứa tuổi học sinh. - Sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng. - Trong năm học, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các buổi sinh hoạt tập thể, các sân chơi, tổ chức các hoạt động vệ sinh, thăm nhà lưu niệm hay thăm viếng nghĩa trang và các hoạt động khác để giáo dục toàn diện cho học sinh.
VI	Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục	<ul style="list-style-type: none"> - Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý 94,3 % đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn theo Luật GD 2020; trong đó có 50% giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện trở lên. - Phương pháp quản lý nhà trường thực hiện theo Điều lệ trường tiểu học, theo quy chế của ngành, và quy định của nhà trường
VII	Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	<ul style="list-style-type: none"> - Cuối năm học, tất cả HS đều được đánh giá phẩm chất và năng lực, đều đạt được Chuẩn kiến thức-Kĩ năng theo quy định của từng khối lớp, phần đầu có 99 % HS lên lớp thẳng và 100% học sinh lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học. - Duy trì sĩ số: 100% - Cuối năm học, 100% HS đều có đủ sức khoẻ để học tập, sinh hoạt, vui chơi.
VIII	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Có kiến thức, kỹ năng cơ bản vững chắc. - Tăng cường giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh. - Kết quả sau kiểm tra đánh giá lại có 99,8 % số học sinh có đủ kiến thức, kĩ năng để tiếp tục theo học các lớp trên.

Thuận Hạnh, ngày 15 tháng 01 năm 2024

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Hồng Sơn